

Số: /NQ-HĐND

Pleiku, ngày tháng năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

Về tình hình triển khai kế hoạch kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm,  
triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU, KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ HAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;*

*Thực hiện Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND Thành phố, khóa XI, Kỳ họp thứ Mười lăm về các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021*

*Sau khi xem xét Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2021 của UBND Thành phố về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố tại Kỳ họp,*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2021 của UBND Thành phố, với các nội dung chính như sau:

#### **I. Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021:**

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID -19 xảy ra đã tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai nói chung, thành phố Pleiku nói riêng, trực tiếp ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021.

Tuy nhiên, được sự quan tâm chủ đạo của UBND Tỉnh, Thành ủy, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, UBND Thành phố tập trung điều hành, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác và đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể:

Tình hình kinh tế của Thành phố duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm là 8,82% (trong đó Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 7,38%, công nghiệp - xây dựng tăng 8,65% và dịch vụ tăng 9,06%). Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch phù hợp, theo đó: Nông nghiệp 4,24%, công nghiệp - xây dựng: 43,49% và dịch vụ: 52,27%. Hoạt động sản xuất công nghiệp được duy trì ổn định; các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tại các xã được khai

thác và sử dụng có hiệu quả; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt: 3.898,5 tỷ đồng; Thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp thực hiện 703,46 tỷ đồng, bằng 41,23% KH Thành phố giao và tăng 48,95% so với cùng kỳ; Công tác đầu tư, chỉnh trang hệ thống hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ; Thành phố đầu tư khai trương, triển khai các nội dung để đưa Trung tâm điều hành đô thị thông minh Thành phố đi vào hoạt động.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID - 19, UBND Thành phố triển khai các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành lập mới được 207/710 doanh nghiệp (bằng 29,15% Kế hoạch), thành lập mới 01 HTX, đạt 50% KH, nâng tổng số lượng HTX trên địa bàn là 44 HTX.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư, có những bước phát triển toàn diện. Đối với ngành giáo dục - đào tạo, Thành phố quản lý 82 trường học, 1.641 nhóm/lớp với 59.013 học, toàn ngành có 39/82 trường học đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 47,6%); toàn ngành giáo dục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; UBND Thành phố chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (*Thành phố Pleiku có 7 điểm thi với 3.818 thí sinh*); Thành phố đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội theo quy định, công tác giảm nghèo được quan tâm; Đời sống của người dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Trong lĩnh vực y tế, thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng, củng cố y tế cơ sở xã, phường; trong đó chú trọng tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, bệnh sốt xuất huyết, các dịch bệnh mùa hè, ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác cải cách hành chính được UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Năm 2020, Thành phố xếp thứ 1 toàn Tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, tăng 04 bậc so với năm 2019.

Cơ chế phối hợp giữa UBND Thành phố với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố được thực hiện hiệu quả; Công tác quốc phòng quân sự địa phương được triển khai toàn diện, đã tổ chức giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, tổ chức Lễ đón 190 quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân ổn định; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội đã được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; số vụ phạm pháp hình sự, phạm pháp ma túy, vi phạm trong lĩnh vực môi trường, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ.

*Tuy nhiên, trong thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm còn những hạn chế, khuyết điểm như:*

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trên địa bàn Thành phố xuất hiện bệnh Viêm da nổi cục trên

trâu bò, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chậm so với kế hoạch; công tác tham mưu triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 có lúc còn chậm so với yêu cầu chỉ đạo; số vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm tăng so với cùng kỳ.

**II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu (theo Phụ lục đính kèm).**

**III. Một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm:**

**1. Về lĩnh vực kinh tế:**

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất của Thành phố năm 2021, giữ vững cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế, nhất là trong điều kiện dịch bệnh COVID – 19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian đến. Các ngành, các cấp tổ chức thực hiện và phân đấu hoàn thành Dự toán Ngân sách Thành phố năm 2021, khai thác tốt các nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xử lý tốt các vấn đề phát sinh trong công tác thu Ngân sách, tăng cường thu nợ đọng thuế, bảo đảm nguồn phục vụ cho chi đầu tư, chi thường xuyên của Thành phố; Cảnh đó, phải theo dõi, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với người nộp thuế theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của TW, tỉnh.

- Chỉ đạo kiểm tra chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản bảo đảm theo tiến độ, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư năm 2021, theo đó đến ngày 30/9 là 60%, đến ngày 31/12 là 100%;

- Chỉ đạo theo dõi, tổ chức sản xuất vụ Mùa 2021 bảo đảm về năng suất, sản lượng, chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2021-2022; Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò; thực hiện hiệu quả công tác khuyến nông, các dự án áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

- Thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021, trong đó, tổ chức quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh Gia Lai, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Kế hoạch; triển khai hiệu quả Kế hoạch trồng cây phân tán, trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021.

- Theo dõi, phối hợp tốt với các ngành của Tỉnh để đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn, nhất là các dự án kêu gọi đầu tư để huy động các nguồn lực ngoài ngân sách phục vụ cho việc đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị Thành phố.

- Hoàn thành nhiệm vụ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Thành phố; thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường năm 2021; triển khai xây dựng kế hoạch công tác thu thập dữ liệu Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

- Chỉ đạo các cơ quan, chức năng bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Đầu tư công và Dự toán ngân sách năm 2022 phù hợp với tình hình, điều kiện của Thành phố để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

## **2. Về lĩnh vực Văn hoá - Xã hội**

- Tập trung các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn; duy trì công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

- Chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2021-2022. Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, triển khai chương trình hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng. Chỉ đạo các xã, phường quản lý, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho học sinh.

- Quán triệt, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Phân công nhiệm vụ, tổ chức chi trả chế độ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 kịp thời, đúng đối tượng, không để thất thoát, trục lợi chính sách; Duy trì hoạt động đào tạo dạy nghề, tìm kiếm việc làm cho người lao động.

- Tăng cường công tác khám, chữa bệnh, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch sốt xuất huyết; Duy trì công tác giám sát dịch tễ, hoạt động của các đội phản ứng nhanh, đẩy mạnh ứng dụng công cụ công nghệ thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Thành phố tổ chức Hội nghị gặp mặt, tập huấn cho già làng, người có uy tín năm 2021; Tổ chức lớp hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

## **3. Về lĩnh vực Nội chính**

- Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Mệnh lệnh, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 và các năm tiếp theo; điều chỉnh hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, lâu dài của lực lượng vũ trang Thành phố. Phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 6 xã, phường: Hội Thương, Thắng Lợi, Yên Thế, Hội Phú, Tân Sơn, Diên Phú.

- Nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn không để FULRO, “Tin lành Đê Ga” tái phục hồi; tăng cường công tác phòng, chống trốn đi Campuchia, Thái Lan.

- Tập trung đấu tranh với các nhóm đối tượng nổi lên trên địa bàn: Cướp giật, càn quấy đánh nhau gây thương tích, trộm cắp tài sản; triệt phá các đối tượng mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy; các loại tệ nạn xã hội và các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

- Triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị; phấn đấu kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động các lực lượng tham gia triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của Thành phố.

- Duy trì công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ tại Thành phố. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết các đơn thư tồn đọng; chỉ đạo Thanh tra Thành phố tiếp tục tổ chức, triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt; đồng thời tổ chức triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề, thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và các ngành cấp trên; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ Thanh tra Tỉnh theo kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt khi có quyết định thanh tra của Thanh tra Tỉnh.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

**1.** Giao UBND Thành phố nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế, các ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tại Kỳ họp để có các giải pháp thực hiện, hoàn thành đạt mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã được HĐND Thành phố, khóa XI thông qua.

**2.** Giao Thường trực HĐND Thành phố, Ban kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố khóa XII theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

**3.** Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ giám sát, phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố, khóa XII - Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày /8/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- TTr HĐND Tỉnh (B/cáo);
- UBND Tỉnh (B/cáo);
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh;
- TTr Thành ủy (B/cáo);
- TTr HĐND TP;
- TTr UBMTTQ TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Các ban của HĐND TP;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- Hội đồng thẩm định;
- Các phòng, ban, đơn vị TP;
- UBND các xã, phường;
- Lãnh đạo VP TP;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Trịnh Duy Thuần**